

# **BIDV triển khai giải pháp tài chính trọn gói với nhiều ưu đãi đặc biệt**

08:12 16/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai giải pháp tài chính trọn gói với nhiều ưu đãi đặc biệt nhằm gia tăng tiện ích, giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp khi phát hành bảo lãnh thực hiện các gói thầu vào các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục.**

Theo đó, doanh nghiệp được hoàn 100% phí bảo lãnh dự thầu khi phát hành bảo lãnh trọn gói tại BIDV để thực hiện gói thầu vào các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục; được ưu đãi lãi suất giảm tới 2% so với mức thông thường.

BIDV chấp nhận đa dạng các loại tài sản đảm bảo, bao gồm quyền đòi nợ hình thành trong tương lai từ các bệnh viện. Đặc biệt, doanh nghiệp ngành dược được giảm đến 50% tỷ lệ tài sản đảm bảo so với mức thông thường khi phát hành bảo lãnh thực hiện các gói thầu vào các cơ sở y tế.

Bên cạnh việc tài trợ vốn lưu động nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh, BIDV còn dành cho doanh nghiệp ưu đãi phí cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên ngân hàng số BIDV iBank như: Giảm đến 30% phí tài trợ thương mại, phí chuyển tiền quốc tế đi, chuyển tiền trong nước trên BIDV iBank; ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ đến 170 điểm; miễn phí chuyển tiền quốc tế đến.



# GÓI PHÍ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

NGÀNH DƯỢC, THIẾT BỊ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC

Chương trình triển khai tới **30/6/2025** và áp dụng có điều kiện



GIẢM ĐẾN **30%** PHÍ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

HOÀN **100%** PHÍ BẢO LÃNH DỰ THẦU

GIẢM ĐẾN **30%** PHÍ CHUYỂN TIẾN ĐI TRÊN BIDV iBANK

VÀ NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN KHÁC

Vững bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển

☎ 1900 9248 🌐 bidv.com.vn 📱 BIDVbankvietnam

*BIDV triển khai giải pháp tài chính trọn gói với nhiều ưu đãi đặc biệt.*

Đây là những chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động tài trợ thương mại và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua kênh ngân hàng số của BIDV.

Đối với doanh nghiệp là khách hàng mới của BIDV, chương trình sẽ có thêm những ưu đãi như miễn phí tài khoản số đẹp; miễn phí quản lý tài khoản trong 12 tháng đầu kể từ thời điểm mở tài khoản; miễn phí thường niên thẻ doanh nghiệp và hoàn tiền lên đến hơn 45% doanh số chi tiêu. Đồng thời, BIDV hoàn tiền đến 10 triệu đồng/đơn vị/tháng cho các dịch vụ POS và E-merchant,

Đồng hành với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của BIDV. Trước đó, ngân hàng đã đã triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp ngành dược với mức lãi suất giảm tới 2% so với mức lãi suất thông thường, hỗ trợ bổ sung kịp thời vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô và thị phần của doanh nghiệp.

Với gói ưu đãi tổng thể mới này, BIDV mong muốn sẽ giúp doanh nghiệp có thể chủ động khi thực hiện gói thầu với các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nhanh chóng cung cấp dược phẩm, vật tư thiết bị y tế, thiết bị giáo dục thiết yếu tới người dân.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bidv-trien-khai-giai-phap-tai-chinh-tron-goi-voi-nhieu-uu-dai-dac-biet>